




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อพท.นิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, Hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีแผนจะยกระดับศักยภาพรพ.สังกัดสธ.ด้านการดูแลโรค NCDs โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เพื่อลดภาระบริการของโรงเรียนแพทย์ ที่ปัจจุบันโรงเรียนแพทย์ใช้งบประมาณบัตรทองเพื่อการรักษากว่า 7 พันล้านบาท มากกว่ารพ.สังกัด สธ.ถึง 3 เท่า จึงเตรียมยกระดับศักยภาพรพ.ศูนย์ของสธ.ทั้ง 35 แห่ง ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว มาลงทุนเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และบุคลากร เพื่อรองรับนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำงบประมาณ และจะนำมาหารือหลังปีใหม่ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ออกประกาศเลื่อนบังคับใช้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายฯ “มะเร็งรักษาทุกที่” ฉบับใหม่ จากเดิมเป็นวันที่ 1 เม.ย. 2568 พร้อมทำหนังสือแจ้ง ผอ.รพ.แล้ว ย้ำใช้หลักเกณฑ์เดิม ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ระหว่าง 3 เดือนนี้เร่งหารือร่วมหน่วยบริการ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช ม.มหิดล โพสต์ยืนยันผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ สปสช. "ต้องมีเอกสารส่งตัว" ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 トラบใดที่ยังไม่มีหนังสือ/ประกาศเป็นทางการทั้งจาก สปสช. และจาก รพ. คนทำงานหน้างานทั้งแพทย์, พยาบาล, แลป, การเงิน, เจ้าหน้าที่เช็คสิทธิ ฯลฯ ยังยึดตามประกาศของ รพ.ศิริราช ฉบับล่าสุดคือ ต้องใช้ใบส่งตัวเท่านั้น และหวังว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โพสต์ข้อความระบุ ขณะนี้โรงพยาบาลใหญ่ใหญ่ถอนตัวออกจากโครงการเยอะแล้ว ดังนั้นการการรักษาที่ต้องใช้ใบส่งตัวก่อน ระหว่างที่รพ. สธ. และสปสช. กำลังเจรจากันว่าจะดำเนินการอย่างไร ตอนนี้ต้องใช้ใบส่งตัวก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Somsak Tiamkao</p> <p>- โพสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย โปรดเตรียมเอกสารการส่งตัวมาด้วย โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทย์มีความยินดีในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่สามารถให้การรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน</p>	
<p>การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมืองออนไลน์, มติชน, ผจก., thailandplus, tnn, thainewsvision, thansettakij, hfocus, pptvhd36, inn, thaitodaynews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันล้อมรัักษ์ และมอบรางวัล “ขวัญบุรีโมเดล และ ทำวังผาโมเดล” พื้นที่ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรใน 10 จังหวัด ซึ่งมีการจัดทำเป็นคู่มือแนวทางมอบให้แก่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยาย “มินิธัญญารักษ์” รองรับบริการบำบัดรักษา 1 หมื่นคน/ปี ขยายชุมชนล้อมรัักษ์ครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันล้อมรัักษ์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้แบบครบวงจร ลดภาระงานเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการรักษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น ขณะที่ประชาชนเข้าถึงบริการบำบัดรักษาได้ง่ายขึ้น ด้วยฟังก์ชันนัดหมายออนไลน์ การประเมินตนเอง และการออกไปรับรองแพทย์ออนไลน์ ช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้รับเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุขร่วมใจ ขยับกายห่างไกล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สาธารณสุขร่วมใจ ขยับกายห่างไกล NCDs" โดย สธ.ได้ฝึกอบรมกิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศต่อเนื่องจากการให้ความรู้ อสม.และประชาชนในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมด้วยการนับคาร์บ ลดการกินหวาน มัน เค็ม น้ำตาล และโซเดียมให้เหมาะสม เมื่อคนเข้าใจเรื่องการบริโภคแล้ว มีน้ำหนักที่ต้องการแล้ว ก็ต้องออกกำลังกายช่วย เพราะบางคนทำงานแต่ในออฟฟิศ ไม่ค่อยขยับกายก็ทำให้อ้วน สธ.จึงมีนโยบายให้บุคลากรเล่นกีฬาคู่กับการบริโภคที่เหมาะสม</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ.เปิดเผยถึง ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.อสม.ประเด็นการตั้งกองทุน อสม. กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ ขณะนี้ กำลังเร่งตามเรื่อง เพราะที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกันไปแล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ จนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะต้องประชุมกันอีกรอบเพื่อรับรองเรื่องนี้ให้อีกครั้ง ซึ่งเมื่อเสร็จแล้ว กระทรวงการคลัง จะส่งเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. ก็เชื่อว่าเป็นไปตามกระบวนการที่เดินหน้าต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โรคอหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Hfocus, FM91)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคตามพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอยู่ติดกับชายแดนของประเทศเรา ซึ่งจากข้อมูลในเมืองของเมียนมา พบผู้ติดเชื้อประมาณ 7,000 คน ส่วนบริเวณชายแดนของประเทศไทยที่ติดกับอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ติดกับเมืองก๊กโกของเมียนมา มีผู้ติดเชื้อประมาณ 300 คน ส่วนในอำเภอแม่สอดที่เป็นเขตควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อ 4 คน เป็นชาวเมียนมา 2 คน และคนไทย 2 คน ยังไม่พบการแพร่เชื้อ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งยาผ่านทางโรงพยาบาลแม่ระมาดจำนวน 24,000 เม็ด ซึ่งสามารถใช้ได้ประมาณ 2,400 คน กรมควบคุมโรคได้เตรียมวัคซีน 1,482 โดส และในสัปดาห์หน้าจะมีการเตรียม อีกจำนวน 3,500 โดส โดย 1 คนจะใช้วัคซีน จำนวน 2 โดส ซึ่งระยะห่างในการใช้คือ 1 สัปดาห์ต่อ 1 โดส สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ 6 เดือน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำประชาชนในเรื่องของการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โรคนี้ไม่มีการติดต่อทางลมหายใจ หากไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงต้องแจ้งกับแพทย์ให้สืบสวนโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Hfocus, FM91)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เผยสถานการณ์อหิวาตกโรคว่า ในส่วนของไทยตามจังหวัดชายแดน มีความตื่นตัว รมว.สธ.ได้ให้นโยบายเปิดศูนย์บริการส่วนหน้า มีสสจ. ผู้ตรวจราชการ บัญชาการ ซึ่งจะมีการสอบสวนโรคผู้ป่วยทุกราย ส่วนการป้องกัน ก็ขอแนะนำให้ประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ส่วนพื้นที่ตลาด ก็ต้องมีสุขาภิบาลที่ดี โดยขอยืนยันว่า สถานการณ์ไม่น่าเกินความควบคุม แต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทางสธ.ไทยได้ส่งยา และอุปกรณ์ไปช่วย ควบคุมให้สถานการณ์ดีขึ้น</p> <p>- พญ.อัมพร กล่าวว่า ปลัดสธ. ได้มีข้อสั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ส่วนหน้า ในพื้นที่จ.ตาก เพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์อหิวาตกโรค จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กรมอนามัย จึงมอบหมายให้ทีม SehRT ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่ร่วมกับทีมจังหวัด ติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรคระบาดในพื้นที่ชายแดนอ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำ ตรวจสอบคลอรีนอิสระ และอุปกรณ์จำเป็นให้กับพื้นที่ รวมทั้งสื่อสารแนวทางและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ และประชาชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โนโรไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, tnn, isranews, topnews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมเฝ้าระวังไวรัสโนโร (Norovirus) ไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก มักพบในฤดูหนาว โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ไวรัสนี้ก่อให้เกิดอุจจาระร่วง อาเจียน และปวดท้อง ติดต่อกันผ่านอาหาร น้ำดื่ม หรือการสัมผัสสิ่งที่เป็นเปื้อน เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือการล้างมือด้วยสบู่ ทานอาหารปรุงสุก และล้างผักผลไม้ให้สะอาด สำหรับเด็กป่วยควรหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย กรมฯ มีบริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสเพื่อการสอบสวนโรค และประชาชนไม่ควรหลงเชื่อข่าวปลอม ควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้</p>	
<p>สถานการณ์โรคโควิด - 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติ</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศรายสัปดาห์ สัปดาห์ล่าสุด สัปดาห์ที่ 50 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2567 ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มจำนวน 867 ราย เฉลี่ย 124 ราย/วัน รวมจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม 45,415 ราย</p>	
<p>แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. จัดทำรายงานสรุปประเด็นคำถาม คำตอบในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สธ. เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ 1) สป.สธ.มีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับแพทย์ กำหนดหลักสูตรการศึกษาของแพทย์ให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการ 2) สธ.ได้กำหนดตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 450 อัตรา เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรฯ ตามรอยสมเด็จพระเจ้า ปีละ 50 อัตรา (2560-2568) เป็นระยะเวลา 9 ปี และได้พิจารณาจัดสรรให้ รพ.สต. ในพื้นที่ชายแดนด้วย 3) สธ. มีแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์จบใหม่ทั้งด้านสวัสดิการ การดูแลปัญหาสุขภาพจิต การลดชั่วโมงการทำงาน เพื่อจูงใจให้อยู่ในระบบรัฐมากขึ้น 4) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. ได้จัดทำ “รายงานสรุปประเด็นคำถาม คำตอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงสาธารณสุข” หนึ่งในหัวข้อที่มีการถาม ตอบ และชี้แจงคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหการถ่ายโอน รพ.สต. จาก สธ. ไปสังกัด อปท. โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสังกัด อปท., การแก้ไขปัญหการถ่ายโอน รพ.สต. ทั้งด้านการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ โครงสร้างอัตรากำลังของ รพ.สต. ด้านความก้าวหน้าของบุคลากรและสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่ยังมีความแตกต่างกันหลายพื้นที่ ซึ่งมีข้อจำกัดที่เกิดจากการมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ รวมถึงแหล่งงบประมาณที่ยังมีความหลากหลายในการจัดสรรงบประมาณไปตามหน่วยบริการในพื้นที่ โดยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานทำให้การตั้งงบประมาณหรือการบริหารงบประมาณมีความเหลื่อมล้ำ, การจ้างทันตแพทย์ใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอน ที่ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร และมีข้อเสนอ ควรจัดทำคู่มือการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน</p>	
<p>เผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ทวีช่อง NBT, ไทยนิวส์ออนไลน์, สยามรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, pptvhd36, thaitabloid, thaitodaynews, siamnews)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย พล.ต.ต. วิทยา ศรีประเสริฐ ผบ.บก.ปคบ เป็นประธานการเผาทำลายของกลาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 15 น้ำหนักกว่า 38,880 กก. มูลค่ารวมกว่า 220 ล้านบาท ที่ บมจ.อัคคีปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ สำหรับการเผาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายในครั้งนี้เป็นของกลางที่คดีสิ้นสุดตั้งแต่ปี 63-67 รวม 219 คดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคตาแดงในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยแพบลอยด์, Thai today news, Hfocus, NewTV, mitthai)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาแดงหรือโรคเยื่อตาอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อที่เยื่อตา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัส เช่น กลุ่มอะดีโนไวรัส (Adenovirus) โดยโรคตาแดงพบได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเชื้อกระจายตัวได้เร็ว ทำให้เกิดการติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม แนะนำแม่ควรดูแลเด็กฯ ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด เมื่อสัมผัสหรือจับสิ่งของในที่สาธารณะ ไม่ควรใช้มือสัมผัสดวงตา หรือขยี้ตาโดยตรง ควรแยกของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยไม่ใช้สิ่งของปะปนร่วมกัน หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในสระที่ไม่สะอาด</p>	
<p>การขับรถทางไกล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, today-real news, Thai today news)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถิติระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุด้านพฤติกรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด, เปลี่ยนช่องทางหรือเลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด และหลับใน ง่วง หรืออ่อนเพลีย ว่า สาเหตุการหลับในขณะขับขี่ ส่วนใหญ่เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนไม่พอ ขับรถระยะไกล รวมทั้งการทำงานเป็นกะ กรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนขับรถเดินทางไกล เสี่ยงต่อการหลับใน แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-9 ชั่วโมง มีผู้สลับขับที่พักรถที่จุดพักรถสั้นๆ ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถคลายความเหนื่อยล้าและหากง่วงให้หยุดรถจอดในที่ปลอดภัยและงีบหลับช่วงสั้นไม่เกิน 20 นาที หรือที่เรียกว่า power nap เพื่อการเดินทางต่อที่ปลอดภัย</p>	
<p>พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพี่เลี้ยงระดับเขต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, siamfocustime)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพี่เลี้ยงระดับเขตสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนจัดการสุขภาพ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม เพื่อส่งต่อความรู้ไปสู่เครือข่ายพี่เลี้ยงระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนให้มีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม จนเกิดเป็นตำบลจัดการสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน</p>	
<p>เด็กไทยเสี่ยงความดันโลหิตสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, ijournalist, thansettakij, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวเปิดงาน ลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCDs ว่าสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย ปี 2567 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. พบเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี กินขนมกรุบกรอบรสเค็มมากที่สุด 84.1% กินเฉลี่ย 1.35 ซอง/วัน รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี 76.5% กินเฉลี่ย 1.23 ซอง/วัน ที่สำคัญยังพบคนไทยดื่มเครื่องดื่มปรุงรสเค็มเพิ่มในอาหารประมาณ 30% เฉลี่ย 0.86 ซองชา/วัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กมีการดื่มเครื่องดื่มปรุงรสเค็มปริมาณมากที่สุด เฉลี่ย 0.89 ซองชา/วัน</p> <p>นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม รมรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะลดการบริโภคเค็ม ผ่านแคมเปญ "ลดเค็ม ลดโรค" ผลประเมินพบว่า ประชาชนเกิดความตระหนัก 92% และกระตุ้นการปรับพฤติกรรมลดการบริโภคเค็ม 85.1% ล่าสุด สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร (Salt Meter) เตรียมขยายผลนำไปใช้ปรับพฤติกรรมลดเค็มทั่วประเทศ</p>	
<p>ฟ้องแพทย์สภาออกเกณฑ์ใช้สเต็มเซลล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nation</p> <p>- พญ.อรพรรณ เมฆาติลกุล อดีตผอ.สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยฟ้องแพทย์สภาและกรรมการแพทย์สภาชุดปัจจุบัน จำนวน 5 ราย เนื่องจากการออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สเต็มเซลล์ โดยไม่ได้มีอำนาจตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 รวมถึงแถลงข่าวหรือกล่าวในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์ของไทยที่ให้การรักษาด้วยสเต็มเซลล์เป็นการหลอกลวง ส่งผลต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อแพทย์ และทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วยสเต็มเซลล์หรือยาชีววัตถุต้องเดือดร้อน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บางกอกทูเดย์, โลกวันนี้)</p> <p>- เครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (สปสส.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก และสมาคมทันตภิบาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพทันตสาธารณสุขกับการควบคุมบุหรีและบุหรีไฟฟ้าในชุมชน ให้กับสมาชิกทันตภิบาลหรือทันตสาธารณสุข พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ "ไม่เอาบุหรีไฟฟ้า" และเรียกร้องให้รัฐสภายังคงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรีไฟฟ้า เพื่อคุ้มครองสุขภาพเด็ก และให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ มากกว่าผลกำไรและภาษี ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์</p>	
<p>รพ.ท่าม่วงรับมอบรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.วิทยา วันเพ็ญ ผช.ผอ.รพ.พระราม 9 มอบรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ มูลค่า 18 ล้านบาท ให้กับ รพ.ท่าม่วง โดยมี นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช สสจ.ลพบุรี นพ.สันติลาภ เบญจกุล ผอ.รพ.ท่าม่วง นายสรณต ฌ ศรีโต นายอำเภอท่าม่วง เป็นตัวแทนในการรับมอบที่ รพ.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจสุขภาพสำหรับปชช.ในพื้นที่อย่างทั่วถึง</p>	
<p>MOU ยกกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-บริษัท แอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ร่วมมือโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ต่อยอดความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด ตั้งแต่ปี 2566 เพื่อให้ประชาชนภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการตรวจหาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จากความร่วมมือกับบริษัท แอสตราเซนเนกาในปี 2566 ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลในเครือข่าย ส่งผลให้พบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงขยายไปสู่โรคปอดอื่นๆ เช่น ถุงลมโป่งพอง หอบหืด วัณโรค และโรคหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว เป็นต้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีศูนย์ Clinical Research Center ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก เพื่อศึกษาวิจัยยาใหม่ในผู้ป่วยมะเร็ง</p>	
<p>WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-นักถ้อยแถลงเตรียมเข้าสู่งานแสดงนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN จัดขึ้นที่ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี ซึ่งการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ไปแสดงศักยภาพสาธารณสุขไทยบนเวทีโลก มีมาสคอตตัวแทนประเทศไทยมาเป็นสัญลักษณ์นำโชค โดยมีชื่อว่า “น้องภูมิใจ” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนอย่างอบอุ่นจริงใจ</p>	
<p>ปีใหม่ห่วงใยอุบัติเหตุพุ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ยังคงมีตัวเลขการเสียชีวิตพุ่งสูงทุกปี” โดยเฉพาะปีนี้ที่รัฐบาลเปิดแคมเปญ กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ “ภายใต้โครงการสุขสันต์ที่ปลายปีเที่ยวไทย” ด้วยการเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568 อันจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจาก “เคาะดาวน์ส่งท้ายปี 2566” รัฐบาลขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงฉลองปีใหม่ยาวถึง 6 โมงเช้า คราวนั้นก็พบว่าพื้นที่มาตรการขยายปิดผับตี 4 ใน 5 จังหวัด กรุงเทพฯ จ.ภูเก็ต จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ และในท้องที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ช่วงตี 2-6 โมงเช้า มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9 ราย เมื่อเทียบกับปี 2566</p> <p>ถ้าดูภาพรวมตลอดปี “อุบัติเหตุก็สูง” มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็น 8 พันกว่าราย คิดเป็น 4.19% และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย คิดเป็น 1.48% ส่วนมาตรการต้นน้ำ “คัดกรองสถานบันเทิงขยายเวลาตี 4” ในการขอความร่วมมือยังขาดระบบตรวจสอบ กำกับติดตามประเมินผลจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยช่วง มี.ค.-เม.ย.2567 กรณีไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนเมาไม่ได้สติ ทำได้เพียง 43% วัดแอลกอฮอล์ลูกค้าก่อนออกจากร้านทำเพียง 16% การเรียกรถบริการมาให้ลูกค้ากรณีวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอลกอฮอล์เกินมีเพียง 14% และตามญาติมารับหากลูกค้าไม่ยอมให้เรียกรถบริการเพียง 24% สะท้อนให้เห็นตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลกลับไร้การป้องกันที่ดี</p>	
<p>สหรัฐเตรียมออกจากองค์การอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thestandard, thebangkokinsight)</p> <p>- ทีมทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนถอนสหรัฐออกจากความเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) ในทันทีที่ทรัมป์ทำงานวันแรก ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเตือนว่าการถอนตัวของสหรัฐทำให้ WHO อ่อนแอ รวมทั้งจะส่งเสริมอิทธิพลจีนในองค์กรด้านสุขภาพระดับโลกด้วย ทั้งนี้ โฆษกองค์การอนามัยโลกปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นโดยตรง</p>	
<p>กัมพูชาเตือนภัย! มีผู้ป่วยโรคหัดแล้ว 375 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestatestimes</p> <p>- กัมพูชา (MOH) ออกคำเตือน เกี่ยวกับการระบาดเพิ่มของโรคหัด หลังพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย 375 รายในปี 2024 พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงเรียนและจังหวัดตามแนวชายแดนบางแห่ง โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมปีนี้ กัมพูชายืนยันจำนวนผู้ป่วยโรคหัดใน 17 จังหวัด รวม 375 ราย เรียกร้องให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่มีอายุ 9-59 เดือนไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันฟรีที่ศูนย์สุขภาพทุกแห่งเพื่อป้องกันการระบาดของโรค</p>	